



Joy Stellar, J.P Migration Agent
Registration No. 0103611
หากมีคำถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำตอบ
E-mail: visa@stellaraustralia.com

สปอนเซอร์ต่อเนื่อง

สวัสดิ์คะ วันนี้จะเขียนเรื่องวีซ่าผู้ครองหรือที่อิมมิเกรชันเรียกรวมๆว่า Partner Visa ซึ่งตามกฎหมายออสเตรเลียแล้ว คำว่าผู้ครองนั้นมีการแบ่งออกเป็นหลายประเภทที่สามารถที่จะขอยื่นวีซ่าแบบถาวรได้ในรูปแบบของ Family migration ซึ่งผู้ขอวีซ่าจะต้องได้รับการ Sponsor จากแฟน สามีนหรือภรรยาที่เป็นชาวออสเตรเลียหรือชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า PR หรือ Citizen แล้ว ที่บอกว่าวีซ่าผู้ครองที่ขอวีซ่า PR ได้ มีหลายประเภทนั้น แบ่งเป็นดังนี้คะ

1. คู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน
2. คู่หญิง-ชายที่อยู่กันกันจนถึงสามภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
3. คู่รักเพศเดียวกันที่อยู่กันกันจนถึงคู่ครอง
4. วีซ่าคู่หมั้นที่กำลังจะแต่งงานกัน



เอาแค่ 4 ประเภทหลักๆก่อนนะคะ จริงๆแล้วมันมีปลีกย่อยแตกแขนงไปอีก ซึ่งจะไม่พูดถึงในครั้งนี้นะ ทุกคนที่ต้องการจะขอ Partner Visa นั้น ไม่ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มไหนก็ต้องได้รับการ nominate จากสปอนเซอร์ที่เป็นออสเตรเลียหรือ PR ทำการเซ็นชื่อในใบสมัครขอทำวีซ่าให้ และต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์กันที่ผู้ครองที่มากเพียงพอที่จะทำให้อิมมิเกรชันเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริง ต้องมีทั้งพยานวัตถุ และพยานบุคคลยืนยัน ฟังดูเหมือนว่าจะไม่ยากเย็นอะไร หาแฟนออสเตรเลียคนมาเซ็นเอกสารสปอนเซอร์ให้ก็เรียบร้อย แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ซะละ อิมมิเกรชันยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะแฟนที่วีซ่าผู้ครองนั้นประสบการณี่เที่ยวลากดิน รั้นทุกจุดยิ่งกว่านักสืบกองปราบ อย่าได้ชะล่าใจยื่นเรื่องแบบจริงบ้างไม่จริงบ้างไปจะโดนปฏิเสธออกมาเปล่าๆ เสียเงินค่ายื่นตั้ง \$7,160 (ราคาปัจจุบัน)

ที่ขึ้นชื่อเรื่องว่า 'สปอนเซอร์ต่อเนื่อง' นั้น มันมีที่มาที่ไปที่มาจากคำว่า 'serial sponsor' ไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องนะคะ แต่ที่มีความคล้ายคลึงในบางมุม วันนั้นก็เลยจะเขียนให้ความรู้เบื้องต้นกับสาว ๆ ชาวไทยและหนุ่ม ๆ ชาวไทยที่อาจจะอยู่ในข่ายถูก serial sponsor หลอกรับประทานฟรีๆอยู่ โดยให้ความหวังลมๆแล้งๆว่าแค่เที่ยวป่าเขาทำเรื่อง PR ให้ซะละ รออีกนิด พรุ่งนี้ มะรืนนี้ ปีหน้า ไปเรื่อยๆ บางรายไม่ใช่แค่โดนหลอกพิน แต่ยังโดนโดนเงินอีกต่างหาก แต่ก็ต้องยอมให้ไปเรื่อยๆเพราะได้แต่หวังว่าเขาคงนั้นจะทำเรื่องวีซ่าผู้ครองให้แน่นอน ความจริงเคยเขียนเรื่องนี้ไปแล้วในฉบับก่อนๆ แต่ก็นานมาแล้ว อีกอย่างผู้อ่านปัจจุบันก็อาจจะไม่เคยอ่านฉบับเก่าที่เคยพูดถึงเรื่องนี้ ที่จริงก็ตั้งใจว่าจะเขียนเตือนตอกย้ำเป็นวิทยาทานแก่ผู้อ่านรุ่นใหม่ๆทุกๆปี จะได้เป็นความรู้พื้นฐานป้องกันการถูกหลอกจาก serial sponsor ค่ะ

หากผู้อ่านท่านใดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะ หากมีชาวออสเตรเลียหรือชาวต่างชาติที่ถือ PR หรือ citizen มาจับและบอกว่าจะทำเรื่องวีซ่า PR ให้ ก่อนอื่นต้องหาวิธีสอบถามหรือสืบถามก็ได้คะว่า

1. เขาคงนั้นเคยทำเรื่องสปอนเซอร์ให้ใครมาก่อนไหมด้วยวีซ่า Partner
2. ถ้าเคย - ผ่านมานานแค่ไหนแล้ว ขວวันเดือนปีมาด้วยที่เล็กรากันไป
3. ถ้าเคย - ทำผ่านมากี่คนแล้ว
4. เขาคงนั้นได้ PR/citizen มาจากไหน เคยถูกสปอนเซอร์มาจากแฟนเก่าหรือเปล่า
5. หาวิธีพิสูจน์หลักฐาน คือ สังเกตว่าเขาถือพาสปอร์ตของประเทศอะไร หากไม่ใช่ของออสเตรเลีย ก็ลองเอารายละเอียดในพาสปอร์ตต่างชาติของเขาไปเช็คใน VEVO ดูเพื่อความแน่ใจ

ข้อ 1-4 ถ้าเคยทำเรื่อง PR แบบผู้ครองให้ใครมาแล้ว 2 ครั้งตลอดช่วงชีวิต (Lifetime) ก็หมดโควตาที่จะทำเรื่องให้คนอื่นเป็นรายที่ 3 นอกเหนือจากว่าจะมีเหตุผลที่เรียกว่า 'compelling circumstances' มากล่าวอ้างในใบสมัครเพื่อจะขอผ่อนปรน แต่ต้องขอบอกไว้เลยคะว่ายากที่อิมมิเกรชันจะยอมให้หมายเลข 3 ผ่านซ้ำรอบได้ อย่างมากก็โดนปฏิเสธแล้วคุณก็ต้องทำเรื่องอุทธรณ์กับ AAT แต่ก็ต้องมีเหตุผลที่ มีน้ำหนักพอที่ AAT จะยอมคล้อยตามนะคะ

ถ้าสปอนเซอร์เคยทำเรื่องให้แค่คนเดียวมาก่อน ก็ต้องถามด้วยว่าเรื่องผ่านมานานแค่ไหนแล้ว ผู้ครองเบอร์ 1 ยื่นเรื่องไปเมื่อไหร่ และได้วีซ่าเมื่อไหร่ เลิกกันไปนานแค่ไหนแล้ว เพราะระหว่างเบอร์ 1 กับเบอร์ 2 นั้นจะต้องห่างกันอย่างน้อย 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเรื่องให้เบอร์ 1 ผ่าน นับไป 5 ปีจึงจะมีสิทธิ์ทำเรื่องให้เบอร์ 2 ได้คะ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเลิกอย่างเป็นทางการกับเบอร์ 1 แล้วแนฯ ห้ามคบ 2 ถึงแม้จะชอบฟังเพลงอยากเก็บเธอไว้ทั้ง 2 คน ก็ตาม

ส่วนในกรณีที่คุณที่จะมาเป็น sponsor ให้เราเคยถูก sponsor มาก่อนโดยผู้ครองเก่าของคุณที่ทำ PR ให้เขานั้นก็ต้องเช็คเหมือนกันว่าเวลาผ่านมานาน 5 ปีหรือยัง โดยนับจากวันที่แฟนเก่าของคุณยื่นเรื่อง sponsor แฟนปัจจุบันของเรา (อย่างงั้นคะ อ่านต๊อ) ส่วนข้อ 5 อันนี้จะออกแนวสวมรอยเพราะตัวสปอนเซอร์ก็อาจจะไม่ใช่ PR หรือ citizen เสียด้วยซ้ำ บางคนถือวีซ่านักเรียน บางคนถือวีซ่าผู้ลี้ภัย หรือวีซ่าอื่นๆที่ไม่สามารถจะทำ PR ให้ใครได้ หรือที่แย่ไปกว่านั้นบางคนก็สวมรอยจะเป็น sponsor ทั้งๆที่ตัวเองก็ยังเป็นผีไม่มีวีซ่าเสียด้วยซ้ำไป แต่เนื่องจากโดนเป็นผีอยู่นาน ก็เลยทำเนียนๆบอกใครๆว่าเป็น PR แล้ว คवरระวัง อย่าหลงกล เตียวจะโดนไปฟรีๆ แต่ถ้าโดนหลอกไปแล้วแต่บังเอิญตกหลุมรักกันจริงจังขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่ง อย่าให้เรื่องวีซ่ามาเป็นอุปสรรคในความรักระหว่างผีและคนเลยคะ

ที่เล่าให้ฟังก็เพราะว่าตอนนี้ไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวที่ไหนก็มักจะมีน้องๆที่เข้ามาทักทายได้ถามเรื่องวีซ่าพวกนี้เป็นประจำ บางเรื่องฟังแล้วก็คิดอยู่ในใจไม่ให้ออกสนทนาได้ยินว่าน้องจ๋า เธอถูกหลอกแล้วจ้ะ เพราะที่เล่ามานั้นมันเข้าข่ายฆาตกรต่อเนื่อง เอ๊ย! สปอนเซอร์ต่อเนื่องเลย เตียวนี้พวกฝรั่งออสซี่แบบหัวหมอกก็เยอะ ในอดีตเราเคยแต่ได้ยินว่าหนุ่มออสซี่ถูกหญิงไทยหลอก พอได้วีซ่าแล้วก็ทิ้งหัวส่งอะไรแนวๆนั้น แต่ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไป กลายเป็นฝรั่งออสซี่เริ่มใช้เรื่องวีซ่า PR เป็นเครื่องมือใช้หลอกพินหญิงไทย โดยหลอกว่าจะทำเรื่องให้เป็นต้น แต่ที่หนักไปกว่านั้นคือ ไม่ใช่แค่ออสซี่ที่หลอกคนไทย กลายเป็นคนไทยที่มี PR หรือ citizen อยู่แล้ว และใช้เป็นเครื่องมือต่อรองหลอกคนไทยด้วยกันก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ คือพอได้ PR แล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือหาเงินรับจ้างแต่งงานไปเรื่อย พอหมดโควตา 2 ครั้งแล้วก็ยังไม่หยุด ทั้งๆที่รู้ตัวว่าทำเรื่องให้ใครอีกไม่ได้แล้ว เล่าให้ฟังซะๆ เรื่องจริง เคสคุณป้าคนไทยคนหนึ่งถูกหนุ่มอินเดียหลอกว่าจะทำวีซ่าแต่งงานให้ คุณป้าแม่ครัวอายุราวๆ 60 กว่าๆ ใ้หนุ่มอายุ 28-29 บอกว่าตนเองได้ PR จากการเรียนจบ IT คุณป้าก็เชื่อ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า IT นั้นมันคืออะไร แต่ก็หวังว่าไอ้หนุ่มคนนี้จะยื่นวีซ่าผู้ครองให้ ก็เลยยอมให้มันอยู่ด้วย แถมส่งเสีย เลี้ยงดูอุปถัมภ์ต่างหาก เวลามานไปปีกว่า ไอ้หนุ่มก็ไม่มีความว่าจะยื่นเรื่อง ให้สักที พอคัดค้านมากเข้าไอ้หนุ่มก็เลยยอมรับว่าตนเองนั้นไม่ใช่ PR ที่ล่าคัญไม่มีวีซ่าใดๆเพราะขาดไปแล้วด้วย คุณป้าก็เลยอึ้งไป 10 วินาทีแล้วก็ไล่ตะเพิดหนุ่ม IT ออกจากบ้าน เพราะนอกจากจะไม่ได้วีซ่าแล้วยังถูกไอ้หนุ่มการทะเลาะให้เสียทั้งตัว เสียทั้งเงินอีกต่างหาก คุณป้าเล่าให้ฟังแล้วก็สะบัดบ๊อบ เช็ดหน้าอย่างเจ็บกระดองใจ บอกว่า 'ไม่เป็นไร ถือว่าได้กำไร กินเด็กมาเป็นปี' เรื่องจริงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 'เช็คให้แน่ใจก่อนว่าทำให้อันไหนจริงเปลา'

จำง่ายนะคะ คำถามข้อ 1-5 ที่บอกไว้ข้างต้น ก่อนพลั้งพลาดหลวมตัวไป การทำเรื่องวีซ่าผู้ครองให้ใครนั้นเมื่อไรทำได้เพียง 2 ครั้งตลอดชีวิต ครั้งที่ 1 และ 2 ต้องห่างกัน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเรื่องของคนที่ 1 การทำวีซ่า PR แบบ Partner ยื่นได้ทั้งผู้ครองที่จดทะเบียนกันตามกฎหมาย (จดทะเบียนไทยหรือออสเตรเลียก็ได้) และคู่รักที่อยู่ด้วยกันฉันท์ผู้ครองแต่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกัน และทำได้อีกไม่ว่าจะเป็นเพศใดชาย-หญิง ชาย-ชาย หญิง-หญิง จะข้ามเพศข้ามเผ่าพันธุ์ทำไ้หมด ขอให้เป็นเรื่องจริง ก่อนจบขอสรุปว่ารักใครชอบใครขอให้อุดต๊อ อย่ารีบร้อนเพราะเรื่องวีซ่าหากยากันจริงทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออก ขอให้โชคตินะคะ

พบกับใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar

Disclaimer: This Article is intended to provide general information on visa issues and does not constitute legal advice or migration advice and no responsibility is accepted by the writer or the publisher. Immigration law is complex and constantly changing without prior notice. Please seek advice and assistance from a registered Migration Agent.